

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประเด็นความผิดของผู้ประกอบการประเภท กิจการ  
รับเหมา  
ก่อสร้าง ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

ผู้เขียน : นายชินศักดิ์ คันทพนิต

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทวิวรรณ ธารพิพัฒน์

หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่อนุมัติผลงาน : กุมภาพันธ์ 2550

จำนวนหน้า : 62 หน้า

การศึกษารื่อง การวิเคราะห์ประเด็นความผิดของผู้ประกอบการประเภท กิจการรับเหมาก่อสร้าง ในเขต ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นความผิดของผู้ประกอบการประเภท กิจการรับเหมา ก่อสร้าง ในเขต ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ประชากรในการศึกษา ครั้งนี้คือ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ในเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขต อำเภอหางดง รวมทั้งสิ้น 152 ราย ใช้การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเก็บ ข้อมูลจากแฟ้มผู้ประกอบการรายตัว วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้วิธีการทางสถิติ ด้วยค่าร้อยละ วิเคราะห์ความผิดตามการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ โดยแบ่งประเภทความผิด เป็นความผิดตามภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยประเด็นความผิดที่พบจากทั้งสองประเภทภาษี ทั้ง 3 สอดคล้องกันคือ การยื่น ยอดขายขาด การยื่นรายรับไม่ตรงกับหลักฐานหลัก ณ ที่จ่าย การปรับปรุงรายการทางบัญชี ผิดพลาด แต่อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องของผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะสูงกว่า ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ประกอบการซึ่งมีขนาดธุรกิจเล็ก หรือยังไม่มีการจัดระบบขององค์กรที่ดี มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรไม่ถูกต้องสูงกว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเกิดจากการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรือผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษีอากร หรือมีการบริหารจัดการองค์กรไม่ดีพอ ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจทางภาษีอากรมากขึ้น ทั้งจากการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ออกแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการซึ่งมีขนาดขององค์กรเล็ก หรือผู้ประกอบการที่ยังไม่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพียงพอ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี ปัญหาการปฏิบัติทางภาษีอากรไม่ถูกต้องจะลดน้อยลง